

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 6 - 2023

## CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

### Sự kiện quan trọng:

1/6: Quốc tế thiếu nhi

21/6: Lễ Tổng kết

30/6: Ngày học cuối năm

3/7: Bắt đầu khóa học hè KIK

7/8: Học phần 1 bắt đầu



Chương trình dã ngoại Lớp 6-10 – Các em học sinh chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại làng sinh thái Ông Đề.

### Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Tôi rất vinh dự khi được dẫn dắt Trường Quốc tế Singapore trải qua một năm học 2022-2023 đầy thú vị và thành công.

Năm học sắp kết thúc, tôi muốn chia sẻ lòng biết ơn chân thành của mình đến tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của chúng ta.

Xin cảm ơn quý phụ huynh đã luôn tin tưởng và ủng hộ.

Cảm ơn toàn thể giáo viên và nhân viên với những nỗ lực xuất sắc và sự cống hiến hết mình vì học sinh.

Cảm ơn các em học sinh thân yêu vì đã luôn cố gắng hết sức trong suốt quá trình học tập và vì niềm tự hào mà các em đã thể hiện về bản thân và trường học của chúng ta. Đối với các em rời trường trong năm nay, tôi xin chúc tất cả các em dồi dào sức khỏe, thành công trong mọi việc. Đối với các em học sinh sẽ trở lại trường vào năm học mới, chúc các em có một Kỳ nghỉ hè tuyệt vời để sẵn sàng cho một năm học mới tốt hơn!

Trân trọng,

Thầy Ben



Quốc An Lớp K1 chăm chỉ làm ra chiếc bánh pizza hoàn hảo để mang về nhà trong chuyến tham quan đến nhà hàng Pizza Company.



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 6 - 2023



**Câu lạc bộ cờ vua sau giờ học** các em học sinh nghiên cứu bàn cờ để tìm nước đi giành chiến thắng.



**Học sinh Lớp K1** – mỉm cười trong buổi thử trang phục cho Lễ tổng kết.

## Các giá trị đạo đức

Trong tháng 6, các em học sinh đã được học về đức tính Sáng tạo và Quyết đoán.

Sáng tạo là một sức mạnh đặc biệt nằm trong mỗi chúng ta. Nó liên quan đến việc sử dụng trí tưởng tượng để khám phá những ý tưởng mới và khám phá những tài năng tiềm ẩn của chúng ta. Khi chúng ta dám nhìn mọi thứ từ những quan điểm mới mẻ, chúng ta sẽ mở ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề chúng ta gặp phải. Lấy sự sáng tạo làm kim chỉ nam, chúng tôi có khả năng mang lại nhiều điều độc đáo và nguyên bản cho thế giới. Nắm bắt sự sáng tạo của bạn và để trí tưởng tượng của bạn bay bổng!

Quyết đoán là tích cực và tự tin. Là khi bạn biết được giá trị và những khả năng độc đáo của bản thân. Bạn tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình và lên tiếng cho chính mình. Bạn có những giá trị và ranh giới rõ ràng. Bạn xứng đáng được tôn trọng và được người khác đối xử tốt. Bằng sự quyết đoán, bạn cho cả thế giới thấy rằng bạn tin tưởng vào bản thân và đứng lên bảo vệ những gì bạn cho là đúng.

## Mục tiêu học tập toàn trường

Trong tháng 6, chúng tôi tập trung vào cả bốn Mục tiêu, tìm cách nuôi dưỡng: Những Người có Tư duy Phản biện áp dụng các kỹ năng tư duy hợp lý, bậc cao, Học sinh am hiểu về Công nghệ, sử dụng hiệu quả công nghệ để truy cập và sắp xếp thông tin khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội một cách có trách nhiệm, Người tự tin trong giao tiếp thể hiện kỹ năng đọc, viết, nói và nghe khi làm việc hợp tác và sáng tạo, Giải thưởng học thuật dành cho các em học sinh đạt được hoặc vượt kỳ vọng của cấp lớp, cố gắng không ngừng cải thiện, Công dân năng động và có trách nhiệm, hiểu và tôn trọng các nền văn hóa khác, thể hiện trách nhiệm công dân và xã hội.



## Ngày hội thể thao tại Nam Sài Gòn

Các em học sinh lớp 6-10 rất hào hứng với chuyến đi đến TP.HCM (hình trên), sau đó là một trận bóng rổ sáng khoái dưới hồ bơi (hình dưới).



**Bộ môn cầu lông thú vị** – Thầy Limbert chia sẻ tình yêu thể thao với các em học sinh trong giờ giải lao.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

THÁNG 6 - 2023



Học sinh Lớp Prep tham gia tiết học STEM ngoài trời cùng thầy Veren (hình trên) Học sinh Lớp 1 làm áp phích cho Ngày quốc tế Thiếu nhi (hình dưới).



Học sinh Lớp 5 – sử dụng iPad trong thư viện cho dự án nghiên cứu của họ. Các hoạt động nhóm như thế này giúp các em học sinh học cách hợp tác và làm việc theo nhóm.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh chiến thắng trong tháng này như sau:

### Nhà tự duy phản biện

Lớp Prep – Trần Gia Phú, Lớp 3 – Trần Minh Đức, Lớp 6 – Tạ Đức Trí, Lớp 8 Trần Thiện Phong

### Học sinh am hiểu về công nghệ

Lớp 9 – Phan Lâm Cát Tường

### Tự tin trong giao tiếp

Lớp 10 – Nguyễn Võ Minh Anh.

### Giải thưởng học thuật

Lớp Nursery - Wei Yong Jie, Lớp K1 – Hồ Minh Hà, Lớp K2 – Trần Phúc Khang, Lớp 1 – Võ Vi Xuân, Lớp 2 - Lương Tấn, Lớp 4 – Khổng Cao Tú Quỳnh, Lớp 5 – Trần Mỹ Anh, Lớp 7 - Đoàn Đông Nguyên

Chúc mừng những em học sinh đạt giải SWLG của trường chúng ta!



Anh Tú học sinh Lớp 9 thảo luận về chiến thuật chơi bóng rổ với thầy Ben



Học sinh Lớp 6-10 nhảy múa cùng với cô Janet trong chuyến tham quan Làng sinh thái Ông Đề (hình trên) học sinh thích thú với câu lạc bộ Lego Robotics sau giờ học (hình dưới).



Học sinh Lớp 2 chăm chú lắng nghe thầy Peter trong giờ kể chuyện ở thư viện.